



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ ส่วนเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ โทร. ๐ ๒๖๑๘ ๒๓๒๓ ต่อ ๑๖๒๔

ที่ นร ๐๒๑๙.๐๔/ว ๓๓๓๓

วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๓

เรื่อง ยกเลิกการประชาสัมพันธ์การจัดงาน “วันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก”

งานเสริมสร้างคนดีมีคุณธรรม ครั้งที่ ๓๕ ประจำปี ๒๕๖๓

เรียน ผอ.สพท. ผอ.สวท. ผอ.สนช. ผอ.ศสช. ผอ.สปช. ๑-๘ และ ปชส. จังหวัดทุกจังหวัด

ตามที่ สพป. ขอความร่วมมือหน่วยงาน กปส. ดำเนินการประชาสัมพันธ์การจัดงาน “วันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก” งานเสริมสร้างคนดีมีคุณธรรม ครั้งที่ ๓๕ ประจำปี ๒๕๖๓ และประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการภายใต้การจัดงานดังกล่าว คือ โครงการคัดเลือกอาจารย์ระดับอุดมศึกษาผู้ทรงคุณธรรม และโครงการคัดเลือกผู้บำเพ็ญประโยชน์ดีเด่นแก่ประชาชนและสังคม นั้น

ในการนี้ มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ได้มีประกาศเรื่อง งดการจัดงาน “วันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก” ประจำปี ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๓๕ รวมทั้งงดการคัดเลือกผู้เข้ารับรางวัลหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตรฯ ในทุกโครงการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดังนั้น สพป. จึงขอยกเลิกการประชาสัมพันธ์ตามโครงการดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวอริญญา เกตุแก้ว)

ผอ.สปป.



ประกาศมูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร  
เรื่อง งดการจัดงาน “วันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก”  
ประจำปี ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๓๕



มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ได้จัดงาน “วันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก” เพื่อมอบรางวัล “หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก” รางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม ในวันที่ ๑๘ ตุลาคม เป็นประจำทุกปีอย่างต่อเนื่อง เพื่อมอบให้แก่บุคคลสาขาอาชีพต่างๆ ทั่วประเทศ อีกทั้งเผยแพร่เกียรติคุณของหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก ยกย่องเชิดชูเกียรติและรำลึกในความสามารถ ในคุณความดี ของหม่อมงามจิตต์ฯ ที่มีผลงานเป็นคุณประโยชน์แก่สังคม จนเป็นที่ยกย่องยอมรับทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ และเพื่อส่งเสริมให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัล “หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก” เกิดความภาคภูมิใจในอาชีพการงานของตน พร้อมทั้งและเป็นแรงจูงใจ เป็นตัวอย่างแก่เพื่อนร่วมอาชีพเดียวกัน รวมทั้งอนุชนรุ่นหลังที่จะมุ่งมั่นปฏิบัติงานให้มีคุณภาพและมีคุณธรรมยิ่งขึ้น อันจะส่งผลดีต่อการพัฒนาเยาวชน สังคม และประเทศชาติโดยรวม

เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ที่รุนแรงมากขึ้น ตั้งแต่ต้นปี ๒๕๖๓ และมีผู้คาดการณ์ว่าตลอดทั้งปี สถานการณ์จะยังไม่ปกติ และไม่เอื้ออำนวยต่อการที่จะมีการจัดงานชุมนุมคนจำนวนมาก

มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร จึงเห็นควรงดการจัดงาน “วันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก” งานสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม ประจำปี ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๓๕ ในวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ รวมทั้งงดการคัดเลือกผู้เข้ารับรางวัล “หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก” รางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม ประจำปี ๒๕๖๓ ทุกโครงการฯ ด้วย

